

Trụ sở Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm do Virus Corona chủng mới

Hội nghị lần thứ 48

Thông điệp từ Thống đốc (ngày 1 tháng 2 năm 2022)

Chúng tôi đã xác nhận hơn 100 trường hợp nhiễm mới trong nhiều ngày liên tục.

Trong tuần gần đây, có 70.8 / 100.000 trường hợp nhiễm mới được xác. Con số này gấp ba lần số ca bệnh trong thời kỳ đỉnh điểm của đợt sóng thứ năm.

Cho đến giữa tháng Giêng, sự lây lan lây lan được xác nhận là do những người đến Iwate từ bên ngoài tỉnh cho các sự kiện như năm mới và lễ trưởng thành. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta thấy có sự gia tăng các trường hợp lây nhiễm trong gia đình và những ổ dịch xuất phát từ cơ sở giáo dục, cơ sở giữ trẻ, cũng như gia tăng các trường hợp không rõ nguồn gốc. Chúng tôi lo ngại rằng số lượng các trường hợp nhiễm mới sẽ tăng hơn nữa.

Trong trường hợp số ca bệnh tăng hơn nữa, không chỉ hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, mà các cơ sở hoạt động xã hội và kinh tế như các tổ chức phúc lợi, trường học và các ngành công nghiệp sẽ thiếu nhân công và sẽ không thể hoạt động.

Do đó, chúng tôi đã sửa đổi Tình trạng Khẩn cấp của Iwate. Trong mục liên quan đến trường học như sau:

- Nếu trường học tiến hành các sự kiện của trường, theo quy tắc chung, sự kiện chỉ nên được tổ chức trong khuôn viên trường học
- Các hoạt động của câu lạc bộ chỉ được diễn ra vào các ngày trong tuần và không quá 2 giờ. Mọi hoạt động giao lưu thi đấu với trường khác của câu lạc bộ theo nguyên tắc đều bị cấm.

Đây là những thay đổi lớn trong các quy tắc mà chúng tôi đang thực thi để tăng cường các biện pháp kiểm soát sự lây lan dịch bệnh.

Hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế hiện đang ở Giai đoạn 3 do việc sử dụng giường bệnh và các cơ sở cách ly tăng lên do số ca bệnh tăng nhanh. Chúng tôi cũng đang tăng thêm số lượng giường bệnh và các cơ sở cách ly để đáp ứng.

Đối với những người không có triệu chứng hoặc có các triệu chứng nhẹ và được đánh giá là không cần nhập viện, chúng tôi đang dần triển khai việc trị liệu tại nhà cho những ca bệnh này. Với điều này, chúng ta sẽ có thể tập trung vào việc cung cấp dịch

vụ chăm sóc y tế cần thiết cho người cao tuổi và những người có bệnh lý nền và giảm thiểu áp lực đến các dịch vụ y tế nói chung như chăm sóc y tế khẩn cấp.

Về việc phục hồi sức khỏe tại nhà, tổ chức theo dõi sức khỏe của bệnh nhân và cung cấp các dịch vụ y tế trong toàn khu vực với sự hỗ trợ của các hiệp hội y tế và điều dưỡng. Ngoài ra chúng tôi cũng thành lập “Trung tâm Hỗ trợ Quan sát Sức khỏe Iwate” tại văn phòng tỉnh để kiểm tra sức khỏe mọi người.

Nếu có nhu cầu mong được hỗ trợ lương thực thực phẩm, chính quyền tỉnh sẽ phân phát thực phẩm cho những người có nhu cầu.

Chúng tôi sẽ thực hiện những chính sách để bất kỳ ai cũng có thể hồi phục sức khỏe một cách thích hợp ngay tại nhà.

Trong trường hợp hệ thống y tế lâm vào tình trạng cấp bách do gia tăng các ca bệnh, chúng tôi sẽ yêu cầu chính phủ trung ương thực thi một tình trạng khẩn cấp và chúng tôi sẽ buộc phải xem xét các biện pháp mạnh mẽ hạn chế hoạt động của công dân trong tỉnh. Tôi yêu cầu mọi người tuân theo các quy tắc trong Tuyên ngôn Tình trạng khẩn cấp của Iwate và hơn bao giờ hết, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Ngày 1 tháng 2 năm 2022

Thống đốc tỉnh Iwate

Tasso Takuya